



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์.....

เดลินิวส์

วันที่ ๕

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๕๗

หน้า

๒๒

## หนุนขุดบ่อจิวในไร่นา เก็บน้ำฝนใช้ช่องแล้ง



บ่อจิวรับเก็บกักน้ำ

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จอีกจำนวน 20,000 บ่อ และยังเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,879 บ่อ สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้รับความต้องการของเกษตรกรเสนอตั้งเป็นค่าของงบประมาณเรียบร้อยแล้วจำนวน 44,000 บ่อ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจำนวนบ่อจิวที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในแล้งหนักได้อย่างมาก

“บ่อจิวนับเป็นโครงการหนึ่งภายใต้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นหนึ่งในภารกิจที่ น้อมนำแนวทางและสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น” พล



สุว เกษตรฯ



สถานีไร่นาเปิดรับขุดบ่อ

บ่อจิวถือเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรที่สามารถช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เพาะปลูก โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขุดบ่อจิวในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 352,690 บ่อ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81 ดำเนินการกระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่



ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินเยี่ยมชมโครงการฯ

ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการขุดบ่อจิว

พลเอกฉัตรชัย สุวักฤษะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ำสำหรับภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกร

พัฒนาที่ดินเร่งรัดดำเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือที่เรียกว่า “บ่อจิว” โดยให้เจ้าของที่ดินสมทบเงิน จำนวน 2,500 บาท ต่อบ่อ ขนาดความจุ 1,280 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 34 x 20 x 3 เมตร สามารถใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝน ให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำชลประทานไปไม่ถึง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนต้องการให้ “บ่อจิว” ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีภัยแล้งปัญหาขาดแคลนน้ำ ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งอยู่เสมอ

เอกฉัตรชัย กล่าว ด้านนายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน โครงการบ่อจิว มีความพร้อมที่จะรองรับภัยแล้งแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้จัดประชุมชี้แจงสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หมอฉินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อร่วมสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยความสมัครใจ และสถานีพัฒนาที่ดินจะทำการเรียงลำดับความต้องการของเกษตรกรและรวบรวมจัดทำบัญชีไว้เพื่อการสนับสนุนต่อไป

สำหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเรื่องขอเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือหมอฉินอาสาใกล้บ้าน หรือติดต่อโดยตรงที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน [www.ldd.go.th](http://www.ldd.go.th) หรือสายด่วน 1780.